

โดย ชรรมาธิปติ

วิพากกรรมในเรื่องคู่ ควรอดทนชนิดใช้ไปในชาตินี้ อย่าสร้างกรรมต่อเนื่อง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีต่อ “คุณมะลิ” ที่ผมได้พยากรณ์ไปเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม หัวข้อ “โอกาสที่จะได้งานใกล้แล้ว” <http://www.naewna.com/columnonline/19521> ว่า หลังกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้ว เธอจะได้งานนั้น

วันนี้ (27 กรกฎาคม) ก็ได้รับจดหมายจากคุณมะลิว่า เธอได้งานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ก็ขอร่วมแสดงความดีใจด้วย และ ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับ เพราะดูท่าทาง งานของคุณจะยาก เอาเรื่องอยู่

สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณผู้ใช้นามว่า สุภชัย เกิดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เวลา 00.30 น. ชลบุรี เพศชาย

คำถามแรก ทำงานเป็นลูกจ้าง หรือ ทำธุรกิจส่วนตัว

ผมจะตอบด้วยเหตุผล 2 ทางด้วยกัน คือ เหตุผลทางโหราศาสตร์ และ เหตุผลทางธุรกิจ

ด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ ผมขอแนะนำให้คุณทำงานเป็นลูกจ้างจะดีกว่า แต่คุณก็ต้องปรับตัว ในการใช้คำพูดกับเจ้านายหรือหัวหน้าของคุณด้วย เพราะคุณออกจากเป็นคนพูดตรงเกินไป บางครั้งอาจจะ ทำร้ายความรู้สึกของผู้ฟัง หากปรับปรุงการพูดได้ ก็จะทำให้คุณสามารถทำงานไปได้ราบรื่น

ส่วนเหตุผลทางธุรกิจนั้น เนื่องจากคุณอายุ 51 ปีแล้ว การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ในวัยขนาดนี้ ผม คิดว่า อัตราเสี่ยงมันสูงเกินไป ผมว่าช่วงเวลาที่เสี่ยงลงทุนทำธุรกิจของตัวเองมันผ่านไปแล้ว ยกเว้นว่า คุณจะมีธุรกิจของตัวเองที่ทำอยู่ก่อนแล้ว เช่น ธุรกิจกสิ หรือ ธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของภรรยา

แต่หากจะทำธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องระวังในเรื่องลูกน้อง บริวาร หักหลังให้ตีครับ จะสร้างความ เสียหายได้

คำถามที่สอง หนี้สินจะแก้ไขได้มั๊ย อย่างไร

คำถามข้อนี้ได้ตอบคำถามข้อที่ 1 ของคุณเองเรียบร้อยแล้วครับ เพราะในเมื่อคุณเองยังมีหนี้สินที่จะต้อง แก้ไข ก็ไม่ทราบว่าจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุน ผมคิดว่า น่าจะทำงานเป็นลูกจ้างไปก่อนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ ทางหนี้สินให้ได้

พิจารณาจากรูปดาวแล้ว ผมคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2548 ซึ่งคุณอาจจะเริ่มลงทุนทำอะไรสักอย่าง แต่ธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง ทำให้การเงินของคุณได้รับความเสียหาย

จากนั้นปัญหายังยืดเยื้อเรื่อยมาเรื่อย จนถึงปีพ.ศ. 2552 - 2554 คุณก็อาจจะมีปัญหา มีเรื่องหนักออกหนักใจเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (หากคุณมี) หรือไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ คู่ครองของคุณ

จนถึงวันนี้ เรื่องหนี้สินของคุณก็ยังคาราคาซัง และ อาจจะถูกบีบคั้นมากขึ้นในเรื่องหนี้สิน หรือเครดิตมีปัญหา และอาจจะทำถังถูกฟ้องร้องอยู่ก็ได้

สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ การเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ให้เขาหาหนทางช่วยเหลือให้เราสามารถผ่อนจ่ายหนี้สินให้เขาได้ แต่ไม่แนะนำให้ก่อนนี้เพิ่มนะครับ เพราะสิ่งสำคัญที่สุด คุณต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้อง เพราะดวงชะตาของคุณในเรื่องนี้ไม่สู้ดีเลยครับ

ผมหมายถึง การขึ้นโรงขึ้นศาล เกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิด จนถึงขั้นติดคุกติดตาราง

หากจะเจรจากับเจ้าหนี้ ผมคิดว่าขณะนี้ดวงดาวให้ผลดี น่าจะรีบเจรจาให้สำเร็จเรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

คำถามสุดท้าย ชีวิตคู่จะราบรื่นไหม

ผมพิจารณาดวงชะตาของคุณในทุกๆด้านแล้ว ก็เห็นว่า ดวงชะตาเรื่องคู่ของคุณอ่อนแอมาก คู่มีเสียงที่จะล้มเหลว ซึ่งคุณเองอาจจะเคยมีคู่มาก่อน ก่อนหน้าที่จะมาอยู่กินกับภรรยาคนปัจจุบัน

หรือ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ลับๆกับหญิงคนอื่นอยู่ด้วย ในขณะที่คุณมีภรรยาอยู่

เมื่อตรวจสอบดูลึกๆแล้วก็เห็นว่า คุณเองก็สร้างความทุกข์ให้แก่ภรรยาของคุณเช่นเดียวกัน เพราะเท่าที่ดู คุณเองก็เป็นคนเครียด คิดมาก และ จิตใจมักเป็นทุกข์ไปก่อน ดังนั้น ในความคิดของคุณจึงอาจจะคิดวิตกไปเองว่า ชีวิตคู่อาจจะไม่ราบรื่นได้

การที่คนสองคนได้มาเป็นสามีภรรยาแล้ว ล้วนแต่ต้องมีวิบากกรรมเป็นตัวชักนำให้มาเจอกัน หากเป็นวิบากกรรมดี ชีวิตคู่ก็จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์ แต่หากเป็นวิบากกรรมร้าย ก็จะมีทุกข์มากกว่ามีสุข

หากไม่มีความสุขในชีวิตคู่ เราจะหิวกระเป๋าดินออกจากบ้านไปเลยได้หรือไม่ สำหรับผู้ชายแล้ว คงไม่มีปัญหา แต่มันก็จะสร้างวิบากกรรมอื่นตามมา เช่น ฝ่ายหญิงอาจลำบากในการดำรงชีพ และ ลูกๆ ก็จะมีปัญหา มีปมด้อยในจิตใจ และสร้างความแค้นเคืองให้เกิดในหมู่ญาติพี่น้องของฝ่ายภรรยาได้

หากคุณแก้ปัญหาลักษณะนี้ มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นวิบากกรรมติดตัวคุณทั้งสองคนไปในภพหน้า

ผู้ยอมอดทนใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกัน ประณีประนอม เพื่อชดใช้กรรมเก่าที่ได้สร้างกันมา ให้จบๆไปในชาตินี้ เพื่อว่าจะได้ไม่ก่อให้เกิดกรรมต่อเนื่องไปในชาติภพหน้าอีก

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณศุภชัยนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ศุภชัย ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่ความสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ตอนนี้คิวไม่ยาว สามารถพยากรณ์ได้ภายใน 2 สัปดาห์ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ ฟาง ครับ

